

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
FLC HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /2022/CV- FLCHL

Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2022

V/v: Hợp tác đào tạo, thực tập và tuyển dụng nhân sự



Ban lãnh đạo Trường Đ.H Công Nghiệp Q.N

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long (gọi tắt là “Công ty FLC Hạ Long”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà trường!

Là một đơn vị có uy tín hàng đầu trong ngành du lịch – khách sạn tại Quảng Ninh, với quy mô, chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín, tạo cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn, FLC Hạ Long nhiều năm hợp tác với các trường cao đẳng, đại học, trung tâm hướng nghiệp trên toàn quốc trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Từ tháng 04/2022, Công ty FLC Hạ Long tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác đào tạo, thực tập và tuyển dụng nhân sự năm 2022, thu hút sự quan tâm của nhiều giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học/cao đẳng/trung cấp và dạy nghề trên cả nước.

Với nguồn lực về cơ sở vật chất hiện đại đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao và đội ngũ giảng viên chất lượng cao với nhiều năm kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, chúng tôi cam kết sẽ phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình giảng dạy; phối hợp tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo, định hướng nghề nghiệp,... theo nhu cầu của Quý Nhà trường. Đồng thời, Công ty FLC Hạ Long sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và tiếp cận những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, qua đó giúp định hướng lộ trình phát triển bản thân, nâng cao những hiểu biết và kỹ năng về đa ngành nghề mà mình được đào tạo và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Tập đoàn FLC sau khi kết thúc thời gian thực tập/ làm việc bán thời gian.

Với sự tin tưởng về kinh nghiệm đào tạo và chất lượng sinh viên của Quý Nhà trường, Công ty FLC Hạ Long hy vọng có thể cùng Quý Nhà trường hợp tác đào tạo, thực tập cho sinh viên và tuyển dụng nhân sự chính thức cho khách sạn trong năm 2022 từ đó tạo nên tảng xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa hai bên .

Kính đề nghị Quý Nhà trường xem xét và có phản hồi sớm nhất tới Công ty.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Bà Lê Thị Thu Trang – Quản lý Đào tạo – Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long qua số điện thoại 0936.042.135 hoặc email [trm@flchalong.com.vn](mailto:trm@flchalong.com.vn).

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: PNS.

PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN PHÚC NGÂN

